

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX

Tây Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

V/v kiến nghị giải quyết vướng mắc đối với các trường hợp TNXP đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ không còn giấy tờ gốc.

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh;
- Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh.

Ngày 17/11/2023, UBND huyện Tây Sơn nhận được Công văn số 3918/SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phúc đáp các trường hợp đề nghị giải quyết trợ cấp 1 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, UBND huyện có một số kiến nghị như sau:

Ngày 27/10/2023, Ban Chỉ đạo 24 huyện tổ chức họp xét duyệt 04 hồ sơ đối tượng thanh niên xung phong tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1974 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện không còn giấy tờ gốc hoặc không còn giấy tờ liên quan và theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tại Văn bản số 1738/HD-LSĐTBXH ngày 30/6/2020 (có danh sách kèm theo).

Qua triển khai thực tế tại địa phương đối với 04 trường hợp nêu trên nói riêng và các trường hợp khác nói chung, có phát sinh những vướng mắc đến từ nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến việc xem xét giải quyết chính sách còn chậm, trong đó nguyên nhân chính là yếu tố khách quan, cụ thể theo hướng dẫn tại Văn bản số 1738/HD-LSĐTBXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh yêu cầu hồ sơ phải có “giấy xác nhận của người chỉ huy hoặc của tổ trưởng, tổ phó đội thanh niên xung phong phải kèm theo hồ sơ, giấy tờ chứng minh thời gian tham gia thanh niên xung phong của người chỉ huy hoặc của tổ trưởng, tổ phó đội thanh niên xung phong” và xác định “phiên hiệu thanh niên xung phong”.

Qua làm việc với những người từng giữ chức vụ Chỉ huy hoặc tổ trưởng, tổ phó thanh niên xung phong xác nhận cho các trường hợp TNXP không còn giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan, họ đều khẳng định bản thân được cơ quan, đơn vị cử đi công tác, không có quyết định hoặc giấy phân công nhiệm vụ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ về không có giấy tờ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời không có phiên hiệu nào được công nhận. Hơn nữa, có những trường hợp người Chỉ huy hoặc tổ trưởng, tổ phó thanh niên xung phong không có hồ sơ, giấy tờ chứng minh thời gian tham gia Thanh niên xung phong hoặc có nhưng thể hiện chung chung, không cụ thể. Đồng thời, qua làm việc với một số người đi tham gia TNXP và đã nhận trợ

cấp 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, họ đều khẳng định bản thân có cùng tham gia TNXP với một số người trong 04 trường hợp TNXP không còn giấy tờ.

Do vậy, UBND huyện Tây Sơn kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh xem xét thống nhất sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 1738/HD-LSĐTBXH ngày 30/6/2020 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh, cụ thể: Đối với những trường hợp mà hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần thanh niên xung phong theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì hồ sơ của người đề nghị phải đảm bảo các giấy tờ sau:

- Hồ sơ của người đề nghị hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có giấy xác nhận của người chỉ huy hoặc của Tổ trưởng, tổ phó thanh niên xung phong xác nhận có giao nhiệm vụ và được cơ quan, đơn vị hiện nay xác nhận đã từng công tác ở cơ quan, đơn vị và giữ chức vụ lãnh đạo tại thời điểm đó.

- Phải có ít nhất 02 người đồng đội tham gia thanh niên xung phong (*đã được hưởng trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ*) xác nhận có cùng tham gia thanh niên xung phong.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh quan tâm, đề xuất UBND tỉnh cho ý kiến giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Hội Cựu TNXP huyện;
- PVP VX;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Mỹ